



ประกาศสำนักงานคณบดีจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสำนักงานคณบดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคณบดี เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคณบดีจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปีนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีใดๆอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย

๑. ผู้ขึ้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในกำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่กำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติทางการศึกษาที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ผู้ขึ้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบัญชา หนูประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดสำนักงานคณบดีจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ  
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช  
แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ- นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๖	นางสาวรุ่งนภา ทองมี	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ เตรียมเอกสารรายงานตัว ดังต่อไปนี้ ๑. ใบรับรองแพทย์ ๒. หลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบกำหนด ๓. หลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด ๑๙ ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK พร้อมใบรับรองผลการตรวจไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้
๒	๐๓๑	นางสาวพันทิพา ไชยเลิศ	
๓	๐๒๑	นางสาวกัญญาวิรุ ลิ้มศิริ	
๔	๐๑๔	นายธนวัฒน์ สิงโพล	
๕	๐๓๒	นางสาวเสาวนีย์ ศรีรัตน์	
๖	๐๓๖	นายปติพัทธ์ แก้วทอง	
๗	๐๓๗	นางสาวอาทิตยา ปานเผาะ	